

Source : **เดลินิวส์**

Date : **- 6 มิ.ย. 2559** Page : **19**

No : **59108713**

สบายๆ
สัปดาห์สตรี

✓ อ้อยกับน้ำตาล 13

ผมเคยไปดูคนงานตัดอ้อยที่ไร่อ้อยแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ตอนนั้นยังสงสัยเลยว่า ดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวปนทราย แล้วทำไมพอเอาต้นอ้อยมาปลูก ต้นอ้อยแต่ละต้นหวานมาก หวานจนนำมาทำน้ำตาลได้

นับว่าธรรมชาติทำให้ต้องแปลกใจได้เสมอ แต่ห้ามคิดต่อ เพราะจะทำให้เหนื่อย อ้อยที่ปลูกได้จะนำส่งโรงงานผลิตน้ำตาลในวันนั้นเลย เพื่อผลของการขายเพราะจะได้น้ำหนักดี

ผมว่าเมืองไทยมีการปลูกอ้อยทั่วไปหมดทั่วประเทศ

กรณีนี้ถึงไม่มีใครบอก ผมก็สามารถรู้เองได้ เพราะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสานจะพบกับไร่อ้อยสองข้างทาง และรถบรรทุกอ้อยบนถนนบ่อยมาก

แสดงว่า เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในเมืองไทยจะต้องได้ผลดี แปลว่าขายก็ง่าย ส่งก็ไม่มียาก แล้วยังได้ราคาที่น่าพอใจอีกต่างหาก

และเมื่อมาสอบถามผู้รู้ตอนหลังจึงได้รู้เพิ่มเติมว่า



อ้อยปลูกมากที่สุดอยู่ที่ภาคอีสาน มีเนื้อประมาณสี่ล้านกว่าไร่

การปลูกอ้อยที่ใดก็ตาม จำเป็นต้องมีโรงงานผลิตน้ำตาลอยู่ใกล้ ๆ เพราะจะได้ประหยัดค่าขนส่งนั่นเอง

เกือบลืมบอกไปว่าอ้อยที่ผมกำลังเขียนถึงเป็นอ้อยสำหรับนำเข้าโรงงานเพื่อผลิตน้ำตาล ไม่ได้หมายถึงอ้อยที่คนเอามากินเป็นน้ำอ้อย

สมัยนี้ อ้อยที่โรงงานนำมาผลิตเป็นน้ำตาลนั้นผลผลิตที่ได้นอกจากน้ำตาลแล้ว ยังได้กากน้ำตาลเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันใช้กับเครื่องยนต์ได้ด้วย

ส่วนชานอ้อยนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก

ต้นอ้อยใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นว่างั้น

ซึ่งรู้อย่างนี้ ยิ่งทำให้อยากให้เมืองไทยปลูกต้นอ้อยให้ได้มากขึ้นอีก

ตามข้อมูลที่ผมได้ไปค้นและคว้ามานคนไทยกินน้ำตาลโดยเฉลี่ยคนละสิบห้ากิโลกรัมต่อปี

ถือว่ากินน้ำตาลไม่มากไม่น้อย ถ้าเทียบกับคนทั่วโลก

ถึงแม้คนไทยจะกินน้ำตาลเท่าที่ว่า แต่ไทยก็สามารถส่งน้ำตาลไปขายต่างประเทศได้ปีละกว่าแสนล้านบาท

ไทยส่งน้ำตาลออกนอกเป็นอันดับสองของโลก อันดับหนึ่งคือประเทศบราซิล

ก็เพราะเมืองไทยสามารถผลิตน้ำตาลจากอ้อยส่งขายได้เป็นจำนวนมาก เป็นแนวหน้าของโลกนี่เอง

ไทยจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและ
น้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 2-11
ธันวาคม ค.ศ.นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาด
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะต่างชาติถึง
1,500 คน

ข้อมูลข้างต้นผมไม่รู้เอง แต่ได้รับ
ทราบจากวันแถลงข่าวที่มี นายเชิดพงษ์ สิริ
วิรัช น.ส.วิชญา สุนทรสารทูล และ นายกิตติ
ชอุณหงส์ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องจัดการ
ประชุมนานาชาติดังกล่าว

ในส่วนของการประชุมหลักจะเป็นการ
ประชุมทางวิชาการ และมีการแสดงผลงาน
วิจัยและเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลจากประเทศต่าง ๆ ด้วย

ผู้ที่ไปร่วมงาน ทั้งผู้ประกอบการและ
ผู้สนใจจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ผมเขียนถึงเรื่องอ้อยและน้ำตาล รวม
ทั้งการประชุมนานาชาติที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้
แล้ว มองเห็นอนาคตว่าการทำไร้อ้อยและตั้ง
โรงงานผลิตน้ำตาลน่าจะไปได้ไกล นำรายได้
เข้าประเทศได้มากขึ้นอีก เพราะทุกคนทั่วโลก
ต้องกินน้ำตาล อย่างว่าแต่คนเลย แม้แต่มด
(ตำ) ก็ยังชอบกินน้ำตาลเลย

มดได้เปรียบคนหน่อยก็ตรงที่มดกิน
น้ำตาลมากเท่าไรก็ไม่เป็นเบาหวาน

โมตรี ลิ้มปชาติ